

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศ ผู้มีสิทธิสมัครแพทย์ประจำบ้านถือตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศแพทยสภาที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมเพื่อให้ครบศักยภาพ) และประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒

บัดนี้ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) เรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

ผู้ได้รับคัดเลือก		
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ต้นสังกัด
๑.	พญ.ณัฐญา คงศักดิ์นาสาร	โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ชลบุรี
๒.	นพ.รัชพล งามสม	โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับแพทย์ประจำบ้านเพิ่มเติม ๒ ตำแหน่ง ซึ่งครบตามศักยภาพของสถาบันที่สามารถเปิดฝึกอบรม จำนวน ๔ ตำแหน่งแล้ว

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดังรายนามในประกาศนี้ ติดต่อที่ภาควิชาเพื่อยืนยันการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งภาควิชาจะได้แจ้งราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการรวบรวมส่งเอกสารหลักฐานไปยังแพทยสภาต่อไป

๒. หากผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์หลังจากได้รับการคัดเลือก โดยไม่มีเหตุผลอันควร โดยเฉพาะหากแพทยสภาประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำบ้านแล้ว อาจส่งผลให้ผู้ได้รับการคัดเลือกคนดังกล่าว ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการฝึกอบรมถัดไปได้

๓. ในกรณีที่แพทยสภาตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติในการเข้าฝึกอบรมตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๒๑/๒๕๖๑ แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำบ้าน และผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒

อนึ่ง หากผู้สมัครรับการคัดเลือกมีข้อทักท้วงใดๆ ในผลการคัดเลือก ผู้สมัครสามารถสอบถามจากประธานคณะกรรมการการตัดสินของภาควิชา ภายใน ๗ วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) นับจากนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



(ศาสตราจารย์นายแพทย์แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์)

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

